

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TTr

Thanh Hoá, ngày tháng 5 năm 2023

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV”.

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV”. Để triển khai Kế hoạch số 132/KH-UBND kịp thời, có hiệu quả; Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh gửi kèm.

- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 27/3/2023 và các Công văn số 6196/UBND-TD ngày 08/5/2023, số 7065/UBND-TD ngày 23/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 1510/SNN&PTNT-TTr, ngày 04/4/2023 của Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 27/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Tiếp tục tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

- Tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các vụ việc Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở giao; thường xuyên phối hợp với Thanh tra sở, ban Tiếp công dân huyện thị xã trên địa bàn, thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong việc xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp.

- Yêu cầu cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần làm tốt công tác dân vận, hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền để công dân hiểu và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với các vụ đông người, phức tạp, các đối tượng khiếu kiện kéo dài, cần tăng cường làm công tác dân vận, không để công dân lưu trú, khiếu kiện kéo dài lên sở, tỉnh và ra các cơ quan Trung ương.

- Lập danh sách và xây dựng kế hoạch rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, các vụ đông người, phức tạp,

kéo dài, nổi cộm, bức xúc trong xã hội được cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là các vụ việc công dân thường xuyên tập trung khiếu kiện lên sở, tỉnh, ra Trung ương hoặc đến nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, sở.

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tuần về tình hình, kết quả tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng Tiếp công dân. Đối với vụ việc khiếu kiện phức tạp, vụ việc đông người phải báo cáo ngay với người có thẩm quyền để xử lý kịp thời.

- Giao Thanh tra sở: tham mưu công tác tiếp công dân định kỳ của Giám đốc sở, đồng thời chịu trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của cơ quan sở. khi có công dân đến Phòng tiếp công dân có nội dung liên quan đến phòng, đơn vị chuyên môn thì yêu cầu Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị có liên quan cùng tiếp công dân và trả lời giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc, kiến nghị của công dân, hạn chế việc công dân gửi đơn vượt cấp; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị, tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đúng thời gian quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường